



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 259cd0 1311-3

โทรสาร 0 2590 1320

เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมคน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ สำนักข่าวอิศรา เว็บไซต์ประชาไท</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว มลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กพย.) และมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ จัดแถลงข่าว “ร่าง พ.ร.บ. พืชยา กัญชา กระท่อม ฉบับประชาชน” ที่ห้องประชุม Dipak C. Jain อาคารศศนิเวศ จุฬาฯ</p> <p>นายไพศาล ลิ้มสถิตย์ กรรมการบริหารศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า แม้พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษฯ ฉบับล่าสุดจะเปิดโอกาสให้นำกัญชาและพืชกระท่อมมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ แต่ยังมีข้อจำกัดที่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน และกลุ่มผู้ป่วย ไม่สามารถนำมาใช้เป็นพืชยาได้อย่างเต็มที่ จึงควรมีกฎหมายที่กำหนดมาตรการดูแลพืชยาเหล่านี้ โดยไม่ถือเป็นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมาย แต่ยังมีมาตรการควบคุมที่สอดคล้องกับกฎหมายยาเสพติดระหว่างประเทศ</p> <p>ผศ.ภญ.ดร.นิตดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการ กพย. กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้เสนอให้จัดตั้งสถาบันพืชยา กัญชา กระท่อมแห่งชาติ ให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการจากองค์กรภาคประชาสังคม ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน มีอำนาจหน้าที่จัดทำนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืชยา ผลกระทบที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนากฎหมายกัญชาทางการแพทย์แผนไทย</p> <p>ผศ.ภญ.ดร.สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ควรมีการกำหนดบทบัญญัติการออกใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการผลิตภัณฑ์กัญชา และกระท่อม หรือพืชยาอื่น โดยควบคุมดูแลทำนองเดียวกันกับยา ซึ่งต้องสั่งใช้โดยแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์แผนไทย และจ่ายยาโดยเภสัชกรเท่านั้น อีกหนึ่งสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้คือ เสนอให้เลขาธิการ อัย. มอบอำนาจให้สถาบันพืชยา กัญชา กระท่อมแห่งชาติ จัดระบบพืชยาทุกประเภท เพื่อสร้างความสมดุลในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพืชยา</p> <p>น.ส.สุภัทรา นาคะผิว ผอ.มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ กล่าวว่า ภาคประชาสังคมสนับสนุนร่างพ.ร.บ. ฉบับนี้ เพราะจะทำให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพืชยา กัญชา กระท่อม ได้มากขึ้น เพิ่มการพึ่งพาตนเอง ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ หลังจากนั้นได้เตรียมเผยแพร่ร่างพ.ร.บ. พืชยา กัญชา กระท่อม ฉบับประชาชน และรณรงค์ให้ประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างฯ ให้ครบ 10,000 รายชื่อ เพื่อเสนอรัฐสภาพิจารณาประกาศใช้เป็นกฎหมาย</p> <p>ด้าน นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย คาดว่าจะมีการยื่นเสนอแก้กฎหมายเรื่องนี้ในการเปิดประชุมสภาฯ สมัยหน้า</p>
<p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ มติชนออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ที่อาคาร Excellence ชั้น 2 รพ.สุราษฎร์ธานี เพื่อบริการผู้ป่วยที่ต้องใช้สารสกัดจากกัญชาในรักษาโรค</p> <p>นพ.กิตติศักดิ์ อักษรรงค์ ผอ.รพ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและสถานที่ ซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งจำเป็นต้องได้รับการให้คำปรึกษาและบำบัดรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์ จึงเป็นช่องทางให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงบริการบำบัดด้วยกัญชาอย่างถูกต้องและเป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยต่อไป</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์คมชัดลึก</p>	<p>-เสนอข่าว ในงานมหกรรมภูมิปัญญาอาเซียน จัดโดยรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ บรรยายว่า ได้เสนอให้มีการผลิตหลักสูตร “กัญชาพาเรียนวิทยาศาสตร์” เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้รู้ถึงประโยชน์และโทษของกัญชาทุกมิติ ตามความเหมาะสมของช่วงอายุและการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นจะตั้งคณะทำงานเพื่อผลิตหลักสูตรและบรรจุในการเรียนการสอนของกศน. เป็นการศึกษาในภาคปฏิบัติ เรียนรู้จากพื้นที่จริง 4 เดือน โดยมีรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นที่เลี้ยง และควบคุม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>มติชนออนไลน์</p>	<p>คุณภาพของผู้เรียนตลอดหลักสูตร จากนั้นคัดเลือกผู้เรียนที่มีความพร้อมเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีแผนขยายผลไปสู่สม. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเป็นเส้นทางสายอาชีพยกระดับบอสม. ไปสู่นวัตกรรมในพื้นที่ EEC ต่อไปในอนาคต</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.มณัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีฯ กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยจะเร่งผลักดันให้กัญชาและกัญชงได้รับการส่งเสริมปลูกเป็นสมุนไพรทางการแพทย์ โดยให้กรมวิชาการเกษตรดูแลผลิตภัณฑ์กัญชาที่เหมาะสมกับการปลูกเพื่อการแพทย์ของไทย</p> <p>นายชาติา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี กล่าวว่า จะสนับสนุนให้เมล็ดพันธุ์กัญชาเป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ที่จะควบคุมการอนุญาตการใช้ การผลิตต้นกล้ากัญชา กันขงเพื่อแจกจ่าย โดยใช้สหกรณ์การเกษตรเป็นกลุ่มผู้ผลิต เพื่อป้อนอุตสาหกรรมทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ดร.ภญ.สุรางค์ ลีละวัฒน์ ผอ.สถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต ผู้วิจัยการศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารจากกัญชาในสัตว์ทดลอง เปิดเผยว่า สารบริสุทธิ์ที่แยกได้จากกัญชา คือ THC และ CBN มีฤทธิ์ลดการเพิ่มจำนวนเซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์ในหลอดทดลองได้ดี จึงได้ศึกษาผลของ THC และ CBN จากกัญชาต่อเซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์ในหนูทดลอง พบหนูทดลองที่ได้รับสาร THC และ CBN มีขนาดของก้อนมะเร็งเล็กกว่าหนูกลุ่มที่ไม่ได้รับสาร จึงสรุปว่าสาร THC และ CBN จากกัญชามีฤทธิ์ต้านมะเร็งปอดของมนุษย์ได้ทั้งในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง</p> <p>-เสนอข่าว กรมอนามัย จัดทำภาพดอกไม้ “สวัสดิ์วันเสาร์” เพื่อให้ความรู้ประชาชนด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์</p>
<p>มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ สำนักข่าวอิศรา</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p><b>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</b></p> <p>-เสนอข่าว นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โปสตรข้อความผ่านเฟซ ให้ช่วยกันให้กำลังใจและสนับสนุน ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เนื่องจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือลับที่ 4636/2562 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องเรียนการออกสื่อรณรงค์เพื่อยกเลิกสารพิษการเกษตรของ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ ว่ามีพฤติกรรมนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และมีการกระทำผิดจริยธรรมกระทำผิดวินัย ศูนย์กฎหมายและนิติการ สำนักงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีหนังสือให้ศ.นพ.ธีระวัฒน์ มาให้ข้อเท็จจริงในวันที่ 29 ส.ค. 2562 เวลา 13.30 น.</p> <p>-เสนอข่าว ในงานเสวนาสรุปผลโครงการขยายผลการสร้างเสริมสุขภาพและชุมชนคนต้นน้ำ จ.เชียงราย ของ สสส. ผู้ร่วมเสวนาต่างเห็นด้วยกับการเร่งผลักดันให้ทุกชุมชนบนดอยแม่สองผลิตอาหารปลอดภัยปลอดสารพิษเพื่อป้อนโรงเรียนให้เพียงพอ</p> <p>นางไพลิน สารมนต์ สกุนิธิเมธา เกษีกรชำนาญการ รพ.เวียงแก่น จ.เชียงราย กล่าวถึงผลการตรวจเลือดนักเรียนโรงเรียนปอวิทยา อ.เวียงแก่น ชั้น ป.4 ถึง ม.3 จำนวน 211 คน พบว่า 97% ปนเปื้อนสารอันตรายจากยาปราบศัตรูพืชในเกณฑ์ไม่ปลอดภัย และเสี่ยงภาวะมะเร็งในอนาคต อีก 27 คน พบสารปนเปื้อนแต่อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ที่เหลือ 6 คน ปลอดภัยปนเปื้อน ส่วนครูทั้งหมด 22 คน มีเกณฑ์เสี่ยง 13 คน ไม่ปลอดภัย 1 คน สาเหตุน่าจะเกิดจากการรับประทานพืชผักปนเปื้อนสารพิษจากการใช้ยาปราบศัตรูพืชและยามาแมลงไนปริมาณมาก ได้รายงานข้อมูลให้นายอำเภอเวียงแก่นทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข และจะรณรงค์ร่วมกับโครงการเด็กดอยกินดีต่อไป เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงโภชนาการที่ดี</p> <p>นายเอกราช ลือชา ผอ.โรงเรียนปอวิทยา กล่าวว่า โรงเรียนพยายามปลูกผักเอง หาแหล่งปลูกผักปลอดสารพิษมารับโครงการอาหารกลางวันเด็ก แต่ได้ไม่เพียงพอ จึงเริ่มก่อตั้งกลุ่มไลน์ เชื่อมโยงเกษตรกร ผอ.โรงเรียน เกษตรกร และอสม.ในตำบล เพื่อแสวงหาแหล่งผลิตพืชผักปลอดสารพิษป้อนทุกโรงเรียนในพื้นที่</p>
<p>MTHAI</p>	<p><b>นโยบายรับยาใกล้บ้าน</b></p> <p>-เสนอบทความ หลังจาก สธ.และ สปสช. เตรียมให้ผู้ป่วยสามารถรับยาจากร้านยาคุณภาพได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย และช่วยลดปัญหาความแออัดในรพ. โดยจะนำรพ. 50 แห่ง และร้านยาคุณภาพ 500 แห่ง คาดจะเริ่ม 1 ต.ค.นี้ โดยจำกัดเฉพาะ 4 โรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด จิตเวช การดำเนินการมี 3 ทางเลือก 1.รพ.เป็นผู้จัดยาส่งไปที่ร้านยาคุณภาพเพื่อจ่ายยาให้กับผู้ป่วย ซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่รพ.ศิริราชใช้ 2.นำยาไปสำรองไว้ที่ร้านยาคุณภาพ และให้เภสัชกรร้านยาเป็นผู้จัดยาตามใบสั่งแพทย์ 3.ร้านยาคุณภาพเป็นผู้จัดซื้อยาและสำรองยาจ่ายยาให้กับผู้ป่วย โดยรพ.ตามจ่ายค่ายาให้ร้านยาคุณภาพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	กรณีจำเป็นต้องเปลี่ยนยา ต้องเป็นการสั่งเปลี่ยนจากแพทย์หรือรพ.เท่านั้น
เชียงใหม่นิวส์	<p><b>เรียกร้องสิทธิลูกจ้างประจำ</b></p> <p>-เสนอข่าว ตัวแทนกลุ่มข้าราชการที่เป็นลูกจ้างประจำ รพ.แพร่ ประมาณ 30 คน นำโดยนางสุทธิณี นาควิจิตร อายุ 56 ปี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ทำหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.แพร่ ยื่นขอความเป็นธรรมให้กับลูกจ้างประจำรพ.แพร่ และส่วนราชการต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีเกือบ 2 แสนคน กับนางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และส.ส.แพร่ ระบุว่า ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือในการดำรงชีวิตของลูกจ้างประจำรพ.แพร่ ลูกจ้างประจำของสธ. และลูกจ้างส่วนราชการทุกแห่งที่ได้รับผลกระทบในการดำรงชีพหลังเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหมดสิทธิในการรับสวัสดิการรักษายา โดยนางศิริวรรณจะนำเรื่องไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป</p>
มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ เว็บไซต์โพสทูเดย์ ไอเอ็นเอ็น Mthai sanook	<p><b>รพ.สธ.ขึ้นรถไฟฟ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรพ.สธ. โพสต์ภาพในเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมข้อความระบุว่า รถติดจนต้องเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าไปทำงาน สะดวกกว่า เร็วกว่า โดยมีคนกดไลค์ แชร์ และแสดงความเห็นเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ชื่นชมการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย</p>
ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจthaigov	<p><b>ประชุมแพทย์จีนนานาชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรพ.สธ. กล่าวภายหลังเปิดประชุมแพทย์จีนนานาชาติระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 12 และเปิดศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศของสมาพันธ์แพทย์แผนจีนโลก ด้านการวิจัยแพทย์แผนจีนทางคลินิก ว่า สธ.ให้ความสำคัญกับการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์ทางเลือก โดยมุ่งเน้นพัฒนาวิชาการและการให้บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย เพื่อเป็นทางเลือกแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน การที่สมาพันธ์แพทย์แผนจีนโลกได้อนุมัติให้ประเทศไทยจัดตั้ง “ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศของสมาพันธ์แพทย์แผนจีนโลก ด้านการวิจัยแพทย์แผนจีนทางคลินิก” เพื่อสร้างความเข้มแข็งวิชาชีพแพทย์แผนจีนในไทย ผลักดันวิจัยทางคลินิกที่มีมาตรฐานสูง และเป็นเวทีความร่วมมืองานวิจัยด้านคลินิกระดับนานาชาติ ซึ่งจะช่วยพัฒนาส่งเสริมการแพทย์แผนจีนดั้งเดิมของภูมิภาคอาเซียนให้ก้าวหน้าต่อไป นอกจากนี้ แพทย์แผนจีนสนใจจะตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยที่เป็นสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตและจำหน่ายในไทยและต่างประเทศ เป็นการสร้างรายได้ สร้างงานให้กับคนไทย</p>
ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p><b>เตรียมสร้างรพ.สุราษฎร์ธานีสาขา</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รพ.สธ. กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมรพ.สุราษฎร์ธานี ว่า สธ.มีนโยบายให้ รพศ./รพท. จัดระบบบริหารจัดการ ระบบบริการ ด้วยเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้ป่วย ลดความแออัด ลดรอยคอคย และได้รับการรักษาใกล้บ้าน ซึ่ง รพ.สุราษฎร์ธานี เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ อุบัติเหตุ มะเร็ง ทารกแรกเกิด และศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ มีแผนลดความแออัด อาทิ พัฒนาเครือข่ายปฐมภูมิ คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 23 แห่ง เป็นด่านหน้าดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทำให้สัดส่วนการรับบริการที่เครือข่ายปฐมภูมิใกล้บ้านสูงถึงร้อยละ 70 นอกจากนี้ ยังนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบบริการ เช่น Telemedicine ระบบ Queq online เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งมีแนวคิด Intermediate Care เพิ่มศักยภาพรพ.ชุมชนขนาดใหญ่ 4 ทิศ เพิ่มความเชี่ยวชาญในสาขาที่มีความพร้อมและรับผู้ป่วยกลับ ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลใกล้บ้าน เช่น รพ.กาญจนดิษฐ์ ผ่าตัดไส้ติ่ง รพ.ไชยาและรพ.ยุพราชเวียงสระ ผ่าตัดโรคกระดูก และสูตินรีเวช รพ.พุนพิน ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังพันภาวะวิกฤต รพ.ท่าโรงช้างและรพ.ไชยา ดูแลการบาดเจ็บทางสมองและทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น ขณะนี้เตรียมสร้างรพ.สุราษฎร์ธานีสาขาแห่งใหม่ ในเนื้อที่ 59 ไร่ อยู่ห่าง 8 กม. ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้</p>
กรมประชาสัมพันธ์ thaigov	<p><b>พัฒนาศักยภาพ รพ.บ้านตาขุน</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รพ.สธ. เป็นประธานเปิดรพ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมมอบรถพยาบาล 1 คัน เครื่องอัลตราซาวด์ 1 เครื่อง เครื่องปั๊มหัวใจ 1 เครื่อง และเงินบริจาค 1.5 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนรพ. นับเป็นตัวอย่างของการพัฒนาภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” ได้รับการดูแลจากชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้านตาขุน เป็นสัญลักษณ์ของการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อพัฒนาระดับจากรพ. 10 เตียง เป็น 30 เตียง รองรับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติปีละกว่า 7 แสนคน รวมทั้งดูแลประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงอีกกว่า 20,000 คน
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p><b>ยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วย นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ถนนตีเหล็ก (ตลาดศาลเจ้า) จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็น 1 ใน 12 จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่พัฒนาต้นแบบการจัดบริการอาหารริมบาทวิถีที่ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร โดยที่ถนนตีเหล็ก เกิดจากความร่วมมือของชมรมผู้ประกอบการตลาดศาลเจ้า กับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนามาตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี โดยแฝงลอยจำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์ Clean Food Good Taste ผู้ประกอบการอาหารผ่านการอบรมตามหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารและติดบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร มีการปกปิดอาหาร ปลอดภัยสะอาด ลดการใช้ถุงพลาสติก ตามกิจกรรม “ถือถุง หิ้วช้อน” ผู้ประกอบการอาหารมีจุดรับฝากขยะ 3 ภาษา เพิ่มพื้นที่จำหน่ายผักและผลไม้ปลอดภัย มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP ราคาสินค้าเป็นธรรม มีชมรม/สมาคม/การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ และมีการส่งเสริมวัฒนธรรม เช่น อาหารพื้นบ้าน การแต่งกายประจำถิ่น และการแสดงทางวัฒนธรรม</p>
MTHAI	<p><b>รณรงค์รักษาสีสิ่งแวดล้อม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมฯ ให้ความสำคัญกับการเป็นองค์กรสีเขียว (Green Office) และจัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกต่อส่วนรวม ตามสุขบัญญัติข้อ 10 โดยส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ลดภาวะของสังคม และลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ด้วยการลดใช้กล่องโฟม ถุงหรือแก้วพลาสติก รณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า ปลูกจิตสำนึกเรื่องการคัดแยกและทิ้งขยะให้ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน ใช้หลอด LED ภายในอาคาร ใช้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในอาคารกองวิศวกรรมการแพทย์ รวมถึงจัดทำแบบก่อสร้างสถานบริการสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวทางเกณฑ์อาคารเขียว และล่าสุดได้ร่วมกับม.เกษตรศาสตร์ พัฒนาต้นแบบอาคารสถานบริการสุขภาพสมรรถนะสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p>
INN	<p><b>อาหาร "GMOs"</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ปัจจุบัน อย. มีมาตรการกำกับดูแลอาหารที่ได้จากเทคนิคการตัดแปรพันธุกรรม โดยกำหนดให้แสดงฉลากเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริโภค ตามประกาศ สธ. (ฉบับที่ 251) พ.ศ. 2545 กำหนดให้ข้าวโพดและถั่วเหลืองตัดแปรพันธุกรรมและผลิตภัณฑ์ 22 รายการ ที่มีสารพันธุกรรมหรือโปรตีนที่เป็นผลจากการตัดแปรพันธุกรรม ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของแต่ละส่วนประกอบหลัก 3 อันดับแรก และมีปริมาณตั้งแต่ร้อยละ 5 ของน้ำหนักผลิตภัณฑ์ ต้องแสดงฉลาก และห้ามแสดงข้อความที่มีความหมายว่าไม่มีส่วนผสมของอาหารตัดแปรพันธุกรรม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 11 พ.ค. 2546 โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 - 2561 ได้มีการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารจีเอ็มโอ ณ สถานที่จำหน่ายใน กทม. ปีละ 300 ตัวอย่าง พบผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามกฎหมาย 30 ตัวอย่าง นอกจากนี้ อย. ได้พิจารณาทบทวนกฎหมายเพื่อจัดทำ (ร่าง) ประกาศสธ. 2 ฉบับ เกี่ยวกับอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตตัดแปรพันธุกรรม ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและขยายขอบข่ายให้ครอบคลุมพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ที่นำมาใช้เป็นอาหารหรือผลิตอาหาร รวมทั้งกำหนดอาหารที่มีส่วนประกอบของ GMOs ต้องแสดงฉลากเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้บริโภค โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ</p>
ข่าวสด	<p><b>รพ.สงฆ์จัดตั้งคลินิกเลิกสูบบุหรี่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากข้อมูลของรพ.สงฆ์ พบว่า ในจำนวนพระสงฆ์สามเณรที่อาพาธ 59,000 รูป มีประวัติสูบบุหรี่ประมาณ 18,000 รูป โดยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ซึ่งทำให้มรณภาพ เช่น โรคมะเร็งปอด ถุงลมปอดโป่งพอง วัณโรคปอด มะเร็งตับ เป็นต้น</p> <p>นพ.ชานี จิตตรีประเสริฐ ผอ.รพ.สงฆ์ กล่าวว่า พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 กำหนดให้สถานที่ราชการทุกแห่งเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% รพ.สงฆ์จึงจัดตั้งโครงการคลินิกเลิกสูบบุหรี่ตั้งแต่ปี 2551 โดยบูรณาการการรักษาจากสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงดำเนินการในเชิงรุก เช่น ออกหน่วยให้ความรู้พิษภัยของบุหรี่ที่วัด โรงเรียนพระปริยัติธรรม และรับสมัครพระสงฆ์สามเณรเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง โดย 2-3 ปีที่ผ่านมา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	มีพระภิกษุสามเณรที่เข้าร่วมโครงการประมาณร้อยละ 10 สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ ทั้งนี้เป้าหมายของโครงการฯ คือต้องไม่มีพระสงฆ์สามเณรสูบบุหรี่ และรพ.สงฆ์เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100%
เว็บไซต์แนวหน้า	<p><b>ผลกระทบด้านจิตใจจากภัยแล้ง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตติศักดิ์ โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์ แนะนำประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง รับมือกับความเครียดที่เกิดขึ้นโดยปรับใจยอมรับสถานการณ์ และใช้หลัก 3 ส. คือสอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง และส่งมอบความช่วยเหลือ จะช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนในขั้นต้นได้ หากยังไม่ดีขึ้น เช่น นอนไม่หลับ วิตกกังวล ให้แฉง อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน หรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัว ขอให้กินยาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างต่อเนื่อง</p>
เดลินิวส์ มติชน(ภาพข่าว)	<p><b>มอบเงินโครงการก้าวฯ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชาญชัย จันทรรักษ์กุล ผอ.รพ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ศูนย์บ่มเพาะคนละก้าว ในโครงการ "ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็ก ๆ" ได้มอบเงินบริจาค 101,225,620.42 บาท ให้กับ 8 รพ. ได้แก่ รพ.ขอนแก่น สาขาสอง 10,016,478.08 บาท รพ.พล จ.ขอนแก่น 11,307,934.97 บาท รพ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 17,396,231.70 บาท รพ.หนองหาน จ.อุดรธานี 15,120,807.67 บาท รพ.สระใคร จ.หนองคาย 8,171,539.68 บาท รพ.สังคม จ.หนองคาย 8,786,519.15 บาท รพ.นาหว้า จ.หนองบัวลำภู 8,171,539.68 บาท และ รพ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 22,254,569.50 บาท ที่สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง เขตเทศบาลนครขอนแก่น เมื่อวันที่ 23 ส.ค. ที่ผ่านมา</p> <p>สำหรับกิจกรรม ก้าวคนละก้าว-ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็ก ๆ ภาคใต้ จะจัดวันที่ 24-27 ต.ค. นี้ เป็นกิจกรรมวิ่งผลัดระยะทางกว่า 300 กม. โดยเหล่าดารา นักร้อง นักกีฬา และนักวิ่งผู้สร้างแรงบันดาลใจ ผู้สนใจสมัครวิ่งได้ที่ <a href="http://www.kaokonlakao.com">www.kaokonlakao.com</a> รายได้ทั้งหมดเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ 7 รพ.ภาคใต้ ได้แก่ รพ.สายบุรี จ.ปัตตานี รพ.ตรัง รพ.กระบี่ รพ.ตะกั่วป่า จ.พังงา รพ.พังงา รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช และรพ.วชิระภูเก็ต</p>
ไทยรัฐ	<p><b>ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วย รพ.พัทลุง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.นิรันดร์ จันทรตระกูล ผอ.รพ.พัทลุง เปิดเผยว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รพ.พัทลุง ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 เดิมเรียกศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังใน รพ.พัทลุง และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจัดให้เข้าร่วมโครงการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในรพ.พัทลุง เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจ การเรียนรู้ การพัฒนาการด้านต่าง ๆ ให้เด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยมีครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.พัทลุง มาสอนประจำในศูนย์ฯ และจัดกิจกรรมให้เด็กที่เจ็บป่วย ในปี 2561 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สป. 360,000 บาท และปีงบประมาณ 2562 ได้รับการสนับสนุนอีก 180,000 บาท</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch